

# สุดยอดดาวเด่นบัวหลวง 101



ดาวเด่นบัวหลวงประจำปี 2555 จรงค์ เจริญสุข กิตติศักดิ์  
เทพเกาะ นิตพล เลาอย่าง และ นิลยา บรรดาศักดิ์

## ▶ วัตถุประสงค์ โดยชื่นงาม

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิ  
ธนาคารกรุงเทพ ผู้ริเริ่มโครงการการแข่งขันค้นหาสุดยอด  
ศิลปินผู้สร้างผลงานศิลปะ ปั้นดาวเด่นดวงใหม่สู่วงการศิลปะ  
ภายใต้ชื่อโครงการ “ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101” ซึ่งปีนี้ก้าว  
เข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว

การแข่งขันโครงการ “ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101” ในครั้ง  
นี้ จัดขึ้นในวันที่ 17-27 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่หอศิลป์สมเด็จพระนาง  
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน  
จาก 25 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง  
50 คน มีเวลาในการสร้างผลงานศิลปะของตนเองกันเป็นระยะ  
เวลา 10 วันเต็มๆ โดยผลงานทั้งหมดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจะผ่าน  
สายตาการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ท่าน มี  
จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ เป็นประธานกรรมการในการตัดสิน  
รางวัลครั้งนี้

ภายในงานก่อนเริ่มประกาศผลรางวัล อาจารย์เฉลิมชัย  
 โฆษิตพิพัฒน์ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน เป็นจิตรกร  
ไทยผู้ที่มีผลงานจิตรกรรมไทยหลายผลงาน ได้รับการ  
ยกย่องขึ้นเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)  
ในปี พ.ศ. 2554 ได้ให้เกียรติกล่าวข้อคิดดีๆ แก่สมาชิก  
ดาวเด่นบัวหลวง รุ่นที่ 5 ด้วยว่าเป็นวันที่กรรมการทุกคน  
มีความสุขมากทุกครั้งที่ได้เข้ามาตัดสินผลงานของทุกคน



รางวัลดาวเด่นบัวหลวงความคิดสร้างสรรค์ นิตพล เลาอย่าง  
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ



รางวัลดาวเด่นบัวหลวง ดีเด่น จรงค์ เจริญสุข  
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา



ตั้งแต่รุ่นแรก แต่ครั้งนี้รู้สึกมีความสุขมากกว่าทุกครั้ง เพราะงานในครั้งนี้โดยรวมแล้วผลงานของทุกคนมีความหลากหลายและน่าตื่นเต้นมาก เด็กๆ ค่อนข้างที่จะเอาจริง

“การตัดสินผลงานรุ่นนี้ต้องถกเถียงเยอะ ปกติแล้วเราจะได้ 3 ผลงานจาก 3 คน แต่ครั้งนี้เราต้องถกเถียงกันจนเป็น 4 คน ซึ่งเราจะต้องจำเพราะเป็นรุ่นที่เก่งและพิเศษมาก กรรมการมีความสุขมากกับการที่ได้เห็นพัฒนาการของทุกคน ทำให้โดยรวมแล้วมาตรฐานของปีนี้สูงมาก และมีความหลากหลาย มีไอเดียที่ดี ดังนั้นเราจึงภาคภูมิใจกับรุ่นนี้มาก ขอให้ทุกคนจงยินดีกับเพื่อนทุกคนมีความสามารถในการได้เข้าร่วมชิงรางวัลจำนวนมาก”

สำหรับรางวัลในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 รางวัล และมีอีก 1 รางวัลพิเศษ ผลการตัดสินสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม เงินรางวัล 1 แสนบาท ในครั้งนี้ เป็นผลงานที่มีชื่อว่า ห่วงกรรม (Karma Loop) เป็นผลงานวาดเส้น ที่ปล่อยแรงบันดาลใจผ่านลายเส้นมาจากคติความเชื่อในพุทธศาสนาไตรภูมิวนรก เป็นความเชื่อที่สอนให้มนุษย์อยู่ในศีลธรรม กระทำแต่ความดี ละเว้นการทำชั่ว เป็นผลงานของกิตติศักดิ์ เทพเกาะ นักศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเจ้าตัวกล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ตื่นเต้นและไม่ได้คิดว่าจะได้รางวัลที่ 1 ผลงานที่ประกวดครั้งนี้เป็นงานดรออิ่งทั้งหมดซึ่งเป็นเทคนิคที่ถนัด และการมาร่วมโครงการครั้งนี้ได้รับประสบการณ์เยอะมาก 10 วันนี่ถือว่ามีแต่สิ่งดีๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ศิลปะกับเพื่อนๆ ได้รู้จักเทคนิคต่างๆ ของการสร้างสรรคผลงานจากเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย

ส่วนรางวัลที่ 2 รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ความคิดสร้างสรรค์ เงินรางวัล 7 หมื่นบาท ผลงานที่ได้รับรางวัลนี้มีชื่อผลงานว่า วิถีคนบนวิถีธรรมชาติ (The way of life on the nature)

เป็นผลงานที่ใช้หมึกจีนบนกระดาษสา ของนิติพล เล่าช่าง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

รางวัลที่ 3 รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ดีเด่น เงินรางวัล 3 หมื่นบาท ผลงานที่ได้รับรางวัลมีชื่อว่า วิกฤตสามจังหวัด (Crisis in Three Southern Border Provinces) เป็นผลงานจากสี่อะครีลิค ของจรงค์ เจริญสุข นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา

รางวัลสุดท้ายเป็นรางวัลพิเศษ ซึ่งมีปีนี้เป็นปีแรก เงินรางวัล 2 หมื่นบาท มีชื่อผลงานว่า วัฒนธรรมแห่งความสุข เป็นสื่อผสม ของนิลยา บรรดาศักดิ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ■



รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม กิตติศักดิ์ เทพเกาะ จากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร



รางวัลพิเศษ เป็นสื่อผสม ของ นิลยา บรรดาศักดิ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม